

## การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(ดาวดวงที่ 2)

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ค. 2552

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(ดาวดวงที่ 2)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(ดาวดวงที่ 2)

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายประสิทธิ์ โยคะสิงห์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

กิจกรรมลูกเสือสำรองเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสำรองใหม่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ บทเรียนสำเร็จรูปจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนกิจกรรมลูกเสือสำรองให้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวดวงที่ 2) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนชุมชนบ้านดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานองคาย เขต 1 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวดวงที่ 2) คู่มือการช้บทเรียนสำเร็จรูป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวดวงที่ 2) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.58/83.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7704

และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( เท่ากับ 4.67 SD. เท่ากับ 0.54 ) จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้พบบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวดวง ที่ 2) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอน และเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ดาวดวง ที่ 2) ในเนื้อหาอื่นๆอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือสำรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป